

## ĐỒNG CHÍ NGÔ ĐỒNG HẢI...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 19/9, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khai trương Văn phòng Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Thái Bình tại Hàn Quốc (Korea Desk Thái Bình). Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình và lãnh đạo một số đơn vị.

Trong 30 năm quan hệ hợp tác với Việt Nam, Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu trên nhiều lĩnh vực, là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam. Đối với Thái Bình, trong nhiều năm qua Hàn Quốc luôn là đối tác tin cậy, quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Đến nay Thái Bình có 27 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc đang hoạt động với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 148,72 triệu USD. Trên địa bàn tỉnh cũng có gần 100 nhà đầu tư, chuyên gia Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc với các dự án lớn của các nhà đầu tư Hàn Quốc như: Công

ty TNHH Ohsung Vina, Công ty Korea SMT (khu công nghiệp Liên Hà Thái)... Với dự án, tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa các nhà đầu tư Hàn Quốc và tỉnh Thái Bình còn rất lớn, trong đó có nhiều lợi thế về quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp, các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, tỉnh Thái Bình luôn đồng hành, hỗ trợ thực hiện tất cả các thủ tục hành chính về đầu tư một cách nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả...

Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Việc khai trương Văn phòng Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Thái Bình tại Hàn Quốc có ý nghĩa rất lớn trong chỉ thiết lập hệ thống thông tin đối ngoại giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc với các cơ quan hành chính của tỉnh mà còn là đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ, giới thiệu địa điểm thực hiện dự án, cung cấp thông tin cơ bản liên quan phục vụ nhà đầu tư Hàn Quốc nghiên cứu đầu tư; hướng dẫn các nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ pháp lý để làm thủ tục đầu tư, đăng ký doanh nghiệp tại Thái Bình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Tập đoàn Zenith đã vận động thuận lợi để thành lập Văn phòng Xúc tiến và hỗ trợ



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

đầu tư vào tỉnh Thái Bình tại Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự ra đời của Văn phòng Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Thái Bình tại Hàn Quốc sẽ là nơi quảng bá văn hóa, giá trị truyền thống của Thái Bình, giúp nhà đầu tư Hàn Quốc có thêm nhiều thông tin, quan tâm nhiều hơn đến Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng, từ đó đưa công tác xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển thủ tục đầu tư, đăng ký doanh nghiệp tại Thái Bình.

Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác thăm, làm việc với Bệnh viện Myongji và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Thông tin về những tiềm năng, lợi thế của tỉnh cũng như các lĩnh vực hợp tác với Hàn Quốc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc trong thời gian qua đã tích cực giới thiệu các nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu, hợp tác và đầu tư tại Thái Bình. Đồng thời, bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Thái

Bình trong thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc; hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Thái Bình thực hiện thỏa thuận hợp tác pháp lý và tiếp nhận lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, giữa tỉnh Thái Bình và chính quyền thành phố Yeongju, tỉnh Gyeongsangbuk; quan tâm, đề xuất với Chính phủ Hàn Quốc để tỉnh Thái Bình được tham gia dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng theo hướng quản lý nước hiệu quả phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp (KEXIM2) do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ bằng nguồn vốn ODA.

**MINH HƯƠNG**

## CỤC THUẾ TỈNH VÀ THÀNH PHỐ THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 19/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố kết quả khảo sát Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI) năm 2022. Các đồng chí: Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp dự hội nghị.

Bộ chỉ số DDCI tỉnh Thái Bình năm 2022 được UBND tỉnh giao Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và đơn vị tư vấn triển khai tuyên truyền, hướng dẫn và tiến hành khảo sát gần 3.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp) ở tất cả các lĩnh

vực trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các doanh nghiệp "chấm điểm" đánh giá mức độ hài lòng với hoạt động điều hành kinh tế của các sở, ngành, UBND huyện, thành phố. Các sở, ngành được đánh giá dựa trên 9 chỉ số thành phần gồm tinh minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động và tiên phong, chi phí thời gian, cạnh tranh bình đẳng, chi phí không chính thức, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, vai trò người đứng đầu và ứng dụng công nghệ thông tin. Các huyện, thành phố được đánh giá bởi 10 chỉ số thành phần bao gồm 9 chỉ số thành phần như cấp sở, ngành và thêm chỉ số khả năng tiếp cận đất đai.

Theo kết quả khảo sát Bộ chỉ số DDCI năm 2022 của tỉnh, Cục Thuế tỉnh dẫn đầu bảng xếp hạng khối sở, ngành với 69,70 điểm; tiếp đến là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư; xếp nhóm cuối là Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Khu kinh

tế và các khu công nghiệp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường. Xếp hạng đối với khối UBND cấp huyện, đứng đầu là thành phố Thái Bình với 67,79 điểm, tiếp đến lần lượt là các huyện: Kiến Xương, Vũ Thư, Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá các chỉ số thành phần DDCI, đơn vị tư vấn đã đưa ra khuyến nghị UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai tốt 6 nhóm nhiệm vụ gồm nâng cao tính năng động và tiên phong gắn với trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng quy trình, sơ đồ hóa về trình tự, thủ tục đầu tư trong và ngoài Khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và áp dụng các mô hình hỗ trợ đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số và nâng cao tính minh bạch; nâng cao hiệu quả đối thoại doanh nghiệp; minh bạch hóa thanh tra, kiểm tra; nâng cao năng lực cán bộ và cải thiện văn hóa ứng xử của cán bộ theo hướng thân thiện, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ

tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đơn vị tư vấn, các sở, ngành, huyện, thành phố và cộng đồng doanh nghiệp đã tích cực triển khai, thực hiện khảo sát Bộ chỉ số DDCI. Đồng chí khẳng định, môi trường đầu tư, kinh doanh của Thái Bình từng bước được cải thiện qua đánh giá của các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp; công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng tốt hơn.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần nghiêm túc đánh giá lại năng lực chỉ đạo, điều hành trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, sớm có giải pháp khắc phục những hạn chế. UBND tỉnh sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm các sở, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu không có sự cải thiện, chuyển biến đối với các chỉ số thành phần liên quan đến sở, ngành,

địa phương minh. Tập trung rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tham mưu UBND tỉnh giải pháp chỉ đạo để nâng cao chỉ số DDCI, PCI và thu hút đầu tư. Sở Nội vụ tăng cường thanh tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Các cơ quan báo chí tuyên truyền sâu rộng, lan tỏa kết quả, những giải pháp UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tham gia khảo sát DDCI và PCI trong thời gian tới.

**KHẮC ĐUẬN**

## THÁI THỤY

# Tăng cường xử lý xe quá khổ, quá tải

Thời gian qua, Công an huyện Thái Thụy đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý tình trạng ô tô coi nôi thành thùng, chở quá tải trọng.

Hiện nay, huyện Thái Thụy có nhiều dự án lớn đang được triển khai trên địa bàn. Do đó, tình trạng xe quá tải diễn ra phức tạp, gây bức xúc dư luận quần chúng nhân dân. Việc để xảy ra tình trạng xe quá tải, quá khổ hoạt động trên địa bàn đã gây ra những hệ lụy như làm giảm tuổi thọ công trình hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh về việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm xe quá khổ, quá tải trên địa bàn, Công an huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về giao thông cho người dân, các doanh nghiệp, chủ phương tiện, chủ bến bãi kinh doanh và vận tải vật liệu xây dựng. Đặc biệt, Công an huyện đã tham mưu UBND huyện tổ chức hội nghị và tổ chức ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là

không vi phạm về quá khổ, quá tải trọng, làm vương vãi vật liệu gây ô nhiễm môi trường đối với 67 doanh nghiệp, chủ phương tiện, chủ bến bãi kinh doanh và vận tải vật liệu xây dựng trên địa bàn. Trong đó, có 13 doanh nghiệp và 222 phương tiện cam kết không coi nôi thùng xe, chở hàng quá tải trọng. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện còn phối hợp với các chủ doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện chở vật liệu xây dựng tổ chức cắt bỏ thành thùng xe đã coi nôi để trả lại nguyên trạng theo đúng yêu cầu của lực lượng chức năng. Bà Tăng Thị Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Hậu Hà cho biết: Hiện tại Công ty có 9 đầu xe chuyên chở vật liệu xây dựng cho các công trình, dự án trên địa bàn. Ngay sau khi có thông báo của Công an huyện, Công ty đã tổ chức cắt bỏ thành thùng xe đã coi nôi để trả lại hiện trạng như ban đầu. Xác định việc phát triển kinh doanh lâu dài cũng như nhận thức rõ được những hệ lụy của xe quá tải đối với kết cấu đường sá, mất an toàn giao thông nên Công ty cam kết thực hiện nghiêm việc không vi phạm về coi nôi thành thùng xe và chở quá tải trọng.

Cùng với công tác tuyên



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Thái Thụy tuần tra, xử lý xe quá tải tại quốc lộ 39, đoạn qua thị trấn Diêm Điền.

truyền, ký cam kết, Công an huyện xây dựng và triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý xe chở quá tải trọng, tự ý cải tạo, coi nôi kích thước thành thùng xe. Thường xuyên duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và các khu vực bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn. Đại úy Phạm Ngọc Chung, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện cho biết: Ngay sau khi tổ chức ký cam kết, Đội đã tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm đối với các chủ phương tiện vi phạm coi nôi thành thùng, chở vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật. Tính từ cuối tháng 6 đến nay, Đội đã tổ chức hàng chục cuộc tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý hơn 30 trường hợp xe quá tải, coi nôi thành thùng. Cùng với đó, Đội tham mưu cho

Công an huyện tiếp tục kiến nghị ngành giao thông vận tải tổ chức kiểm soát tải trọng ngay từ nơi đầu nguồn hàng, điểm tập kết, nơi bốc, xếp hàng hóa lên xe; nâng cao hiệu quả công tác kiểm định, không kiểm định cho các phương tiện tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thùng xe, không đắp bù vật liệu xây dựng trên địa bàn. Mặc dù lực lượng chức năng huyện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc ngăn chặn tình trạng xe quá khổ, quá tải, tuy nhiên theo ghi nhận của phòng viên hiện nay tại một số tuyến quốc lộ 39 và 37, nhất là đoạn qua khu vực thị trấn Diêm Điền vẫn còn một số xe tải chở vật liệu xây dựng hoạt động có đầu hiệu coi nôi thành thùng, chở quá tải, làm rơi vãi nguyên vật liệu xuống đường. Để giải quyết

tình trạng này một cách triệt để và mang tính đồng bộ, thời gian tới, các cấp, ngành, đơn vị chức năng huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kiểm soát tải trọng phương tiện, từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện. Nhiệm vụ kiểm soát tải trọng phương tiện là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là trách nhiệm của toàn xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nhằm góp phần bảo vệ công trình đường bộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát để xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

**TRẦN TUẤN**

## THẨM TRA, XÁC MINH...

(Tiếp theo trang 1)

Covid-19, kinh tế của huyện vẫn duy trì mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất bình quân năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 đạt 10,38%. Tốc độ tăng thu ngân sách trên địa bàn (không tính số thu tiền sử dụng đất) đạt 11,17%. Công tác xúc tiến đầu tư và thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm, đã có một số nhà đầu tư lớn đăng ký nghiên cứu và đầu tư sản xuất, kinh doanh vào huyện. Đầu tư hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông tiếp tục được chú trọng. Công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm, đã từng bước giải quyết những "điểm nghẽn" để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu; hiện toàn huyện có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đều có bước phát triển; chất lượng giáo dục của huyện xếp thứ 3 toàn tỉnh; an sinh xã hội được thực hiện tốt. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, chỉ số đánh giá về chuyển đổi số năm 2021 thuộc tốp đầu của tỉnh. Công nghệ - an ninh được giữ vững.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả huyện Hưng Hà đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU, ngày 30/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Đồng chí đề nghị huyện tiếp tục rà soát, đánh giá lại các kết quả đã đạt được, chỉ rõ những điểm còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp sát đúng để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 02-CTr/TU trong thời gian tới. Về các đề xuất, kiến nghị của huyện, Tổ giám sát sẽ tiếp thu, tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền.

## HƯNG HÀ...

(Tiếp theo trang 1)

Các đại biểu cũng được phổ biến quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; chỉ thị về việc tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh; các phương pháp trả lời phỏng vấn, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí.

Nhân dịp này, huyện Hưng Hà triển khai nội dung các hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện năm 2022; kế hoạch triển khai tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện; kế hoạch chuyển đổi số huyện Hưng Hà đến năm 2025; một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số năm 2022...

Thông qua tập huấn giúp các đại biểu nhận thức đầy đủ hơn về chuyển đổi số, từ đó triển khai hiệu quả nghị quyết, kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh và địa phương tại cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn. Đồng thời, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của đơn vị, địa phương ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả.

## Kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện

Từ ngày 19 - 23/9, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar trên địa bàn tỉnh.

Đoàn tập trung kiểm tra các nội dung: Thủ tục giấy tờ được cấp phép đủ điều kiện hoạt động của cơ sở, bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy, nổ và an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 17/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện; việc thực hiện trách nhiệm PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ sở; hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác PCCC và CNCH; giao thông, nguồn nước, khoảng cách phòng cháy, chống cháy, bậc chịu lửa và quy mô của công trình; duy trì các điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở; các điều kiện an toàn PCCC và CNCH trong quá trình hàn, cắt kim loại, lắp đặt biển quảng cáo...

Qua kiểm tra, những cơ sở chưa bảo đảm an toàn PCCC và CNCH, lực lượng chức năng sẽ nghiêm túc chấn chỉnh, định hướng, hướng dẫn và yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; cơ sở nào không thực hiện, cố tình vi phạm sẽ tạm đình chỉ, rút giấy phép kinh doanh.

**TRINH CƯỜNG**

## Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 027.3831.398

### Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 19/9

**Thế giới:** Hơn 617,3 triệu ca mắc Covid-19  
 Tính đến chiều ngày 19/9, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là gần 617,3 triệu ca, trong đó hơn 6,53 triệu người đã tử vong.

**Việt Nam:** Có 1.778 ca mắc Covid-19 mới

Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 19/9 của Bộ Y tế cho biết có 1.778 ca mắc mới, gần 600 bệnh nhân khỏi và 2 trường hợp tử vong ở Điện Biên và Bình Thuận.

Trong ngày có 41.733 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là gần 259,4 triệu mũi.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 93 ca.

**Thái Bình:** Đã tiêm hơn 4,22 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19

Trong ngày, các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 3 bệnh nhân mắc Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 66 bệnh nhân.

Tính đến hết ngày 18/9, Thái Bình đã tiêm hơn 4,22 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, 66,24% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 4 mũi; 47,29% số trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm 3 mũi; số trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 2 mũi vắc-xin là 106.312 trẻ, đạt 54,11%.

**ĐẶNG ANH**

### SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ:  
 0969.851.212  
 0272.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:  
 0931.581.292 - 0914.590.476  
 0272.3831.885